

CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN HOÀNG GIANG:

Làm việc với Bộ CHQS tỉnh

Chiều 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã làm việc với Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 9 tháng năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh, ban CHQS 13 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn BB887.



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc.

ẢNH: T.P

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI:

Phát động thi đua chào mừng nhiều sự kiện trọng đại



Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.

ẢNH: P.T

Dấu ấn thanh niên



Công trình khu vui chơi trẻ em do Đoàn phường Nghĩa Lộ (TP. Quảng Ngãi) thực hiện.

ẢNH: TRÍ PHONG

Trang 4

Nâng tầm giá trị sản phẩm của Lý Sơn



Sự kiện & Bình luận

Tăng tỷ lệ nông dân tham gia bảo hiểm xã hội

Ý THU

Trang 7



Hỗ trợ đào tạo 16 lưu học sinh Lào tại Quảng Ngãi

❖ Sớm triển khai dự án Nâng cấp, tôn tạo Di tích Quốc gia Chiến thắng Vạn Tường

Sáng 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp giao ban mở rộng, cho ý kiến chủ trương nâng cấp, tôn tạo Di tích Quốc gia Chiến thắng Vạn Tường và chủ trương hỗ trợ học bổng đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại Quảng Ngãi trong năm học 2024 - 2025 cho các tỉnh Champasak, Attapeu và Sekong. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiến; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, để đảm bảo tiến độ, kịp thời hoàn thành phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965 - 18/8/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Bình Sơn hoàn thiện hồ sơ dự án Nâng cấp, tôn tạo Di tích Quốc gia Chiến thắng Vạn

Tường, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện. Dự án thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà trưng bày; sưu tầm hiện vật, trưng bày nội thất và các hạng mục phụ trợ khác như tường rào, cổng ngõ, sân vườn trong khuôn viên hiện trạng của Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường; trùng tu, tôn tạo 5 địa điểm di tích gồm bãi biển An Cường (xã Bình Hải), đồi đất đỏ Ngọc Hương, đồi tranh Ngọc Hương, chiến hào thép Lộc Tự, ngã ba Xóm Chuối (xã Bình Hòa). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 13,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong năm 2024 - 2025.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Bản ghi nhớ được ký kết năm 2021 giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Champasak, giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 22/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Champasak và

một số địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Ngoại vụ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về hỗ trợ kinh phí và chỉ tiêu hỗ trợ học bổng đào tạo trong năm học 2024 - 2025 cho một số địa phương của Lào.

Trong năm học 2024 - 2025, kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào theo diện học bổng tăng hơn các năm trước, Sở Ngoại vụ đề xuất UBND tỉnh xem xét các phương án để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo số lượng chỉ tiêu đào tạo cho các tỉnh Champasak, Attapeu và Sekong.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ nội dung dự án Nâng cấp, tôn tạo Di tích quốc gia Chiến thắng Vạn Tường, nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy định. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, vì vậy các đơn

vi liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ.

Đổi với việc hỗ trợ học bổng đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh trong năm học 2024 - 2025 cho các tỉnh Champasak, Attapeu và Sekong, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên Lào là việc làm thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các lưu học sinh Lào trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Quảng Ngãi. Qua ý kiến của đại diện các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên phương án hỗ trợ cho tỉnh Champasak 10 chỉ tiêu đào tạo (bậc đại học và cao đẳng y tế), tỉnh Attapeu và Sekong, mỗi tỉnh 2 chỉ tiêu bậc đại học và 1 chỉ tiêu bậc cao đẳng y tế. Tổng kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào năm học 2024 - 2025 không vượt quá 7,2 tỷ đồng.

X.HIỆU - T.NHÂN

Tin đọc nhanh:

Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan triết và triển khai thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư và Công văn số 2356-CV/TU ngày 13/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng quy định.

M.ANH

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Sáng 25/9, Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2024 cho 45 đảng viên trên địa bàn huyện. Trong đó, có 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

T.PHƯƠNG - K.CÚC

Hội thảo “Chuyển đổi số - Thúc đẩy cải cách hành chính”

Chiều 25/9, tại huyện Nghĩa Hành, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số - Thúc đẩy cải cách hành chính”.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số (CDS) tỉnh năm 2024, với chủ đề “Chuyển đổi số - Phát triển kinh tế số”, diễn ra từ ngày 24/9 - 2/10/2024.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường nhấn mạnh, thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân, doanh nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về CDS tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kết quả xếp hạng Chi



Các đại biểu tham gia diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu số đối với cấp huyện, xã tại huyện Nghĩa Hành, vào sáng 25/9.

lý quy hoạch và hạ tầng đô thị; giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp phép xây dựng; CDS du lịch - xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay...

* Sáng cùng ngày, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu số đối với cấp huyện, xã. Diễn tập thực chiến là dịp để Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh và đội ngũ chuyên trách về an toàn thông tin, CDS của các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin. Diễn tập thực chiến còn nhằm nâng cao năng lực xử lý, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra ngay trên hệ thống thông tin đang được quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh.

H.HOA

ANH.HH

số CCHC năm 2023, Quảng Ngãi đứng vị trí thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này đã phản ánh sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu. Vì vậy, cần những giải pháp cụ thể để đẩy

mạnh CDS phục vụ CCHC.

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả, doanh nghiệp đã chia sẻ, trao đổi về những cách làm hay, các giải pháp công nghệ thúc đẩy CCHC hiệu quả như: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; quản

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang...

Trong 9 tháng năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nói bật là, tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn năm 2024; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; xây dựng lực lượng đảng bộ, chất lượng; huấn luyện, bồi dưỡng cho các đối tượng đảng nội dung, đủ chương trình. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai hiệu quả; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm

vụ của lực lượng vũ trang tỉnh...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra và triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, đạt kết quả toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Từ đó, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan triết, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định, hướng dẫn của Quân khu 5 về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

năm 2024. Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch theo đúng chức năng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý tốt các tình huống phát sinh nguyên tắc, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Triển khai thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ về phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác hậu cần - kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đề nghị Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng,

(Tiếp theo trang 1)

an ninh; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng các công trình quốc phòng, xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hệ thống công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Tập trung thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đúng quy trình, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhân các ngày lễ lớn trong những tháng cuối năm.

X. THIÊN - T. PHƯƠNG

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt trên 2,1 tỷ USD. Theo số liệu của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2024 của tỉnh ước đạt trên 2,12 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 84,9% kế hoạch năm. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Thủy sản chế biến tăng 15,2%; tinh bột mì tăng 7,1%; đồ gỗ tăng 41,4%; sợi dệt các loại tăng 24,4%; giấy, túi xách da các loại tăng 26,6%; thép tăng 20,7%. Riêng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng qua ước đạt gần 3,58 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,7% kế hoạch năm.

P.DANH

Trà Bông tập trung phát triển làm nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các địa phương ở huyện Trà Bông đã trồng mới 3.700ha rừng sản xuất, đạt trên 62% kế hoạch năm. Ước khai thác gỗ keo đạt hơn 461 nghìn tấn, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2023; sản lượng khai thác gỗ, đọt... đạt khoảng 1.100 tấn.

N.PHƯƠNG

Nâng tầm giá trị sản phẩm của Lý Sơn

Huyện Lý Sơn có nhiều sản vật nổi tiếng, nhất là tỏi, hành và hải sản. Với sự định hướng, hỗ trợ của ngành chức năng và chính quyền địa phương, các sản vật này đã được tập trung chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị.

Tăng giá trị sản phẩm tỏi

Sau sự hợp tác thành công với Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) cung ứng dài hạn nguyên liệu tỏi Lý Sơn để chế biến sản phẩm "Nam Ngự ớt tỏi Lý Sơn", hiện nay, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú Sinh (có trụ sở tại huyện Lý Sơn) tập trung nâng tầm giá trị củ tỏi trồng tại đảo. Công ty đã liên kết với các hộ nông dân cải tiến phương thức trồng tỏi, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nghiên cứu cách chế biến tối, tạo ra sản phẩm mới chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận.

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú Sinh Nguyễn Văn Nhật cho biết, năm 2022, công ty được hỗ trợ trồng thí điểm 1ha tỏi Lý Sơn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến năm 2023, công ty nhân rộng mô hình, hợp tác với nông dân trồng 45ha tỏi theo tiêu chuẩn này. Từ đó, công ty chủ động được nguồn nguyên liệu tỏi đảm bảo chất lượng để đưa vào chế biến sâu, tham gia vào chương trình đánh giá công nhận sản phẩm OCOP. Hiện tại, công ty có 5 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP; trong đó, có 2 sản phẩm OCOP 4 sao là sản phẩm tỏi đen nhiều nhánh Phú Sinh và tỏi đen củ đơn Phú Sinh. Công ty đang tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm để đăng ký tham gia OCOP 5 sao. Ngoài ra, năm 2024, công ty đã mạnh dạn đầu tư vốn liên kết với các hộ nông dân thí điểm trồng 2.000m² tỏi sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ, làm tiền đề để tạo ra dòng sản phẩm "tỏi hữu cơ Phú Sinh" đầu tiên. "Mong muốn của



Đóng gói sản phẩm chả cá Hải Hà tại Lý Sơn.



Khách du lịch tìm hiểu, chọn mua sản phẩm tỏi Lý Sơn tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú Sinh (Lý Sơn).

công ty là liên kết với nông dân huyện đảo kiểm soát quy trình, phương thức canh tác tỏi và cho ra sản phẩm sạch, đáp ứng yêu cầu chế biến sản phẩm từ tỏi để xuất khẩu ra nước ngoài", ông Nhật nói.

Tháng 3/2024, cơ sở chế biến tỏi tại đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Nông nghiệp Nông Tín chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại, công ty đã cho ra 5 sản phẩm gồm tỏi đen, bột tỏi sấy lạnh, tỏi trắng, nước uống tỏi đen mật ong và pass tỏi. Trong đó, nước uống tỏi đen mật ong và pass tỏi là 2 sản phẩm mới. Ông Phan Huy, cán bộ phụ trách sản xuất của Công ty TNHH Nông nghiệp Nông Tín tại huyện Lý Sơn cho biết, nước uống tỏi đen mật ong được sản xuất theo quy trình kết hợp tinh chất của tỏi đen với mật ong, tạo ra sản phẩm nước uống bổ dưỡng có nhiều tác dụng tốt trong chăm sóc sức khỏe. Riêng pass tỏi là một dạng sốt làm gia vị sử dụng kèm với rau xanh, hải sản trong bữa ăn

hàng ngày. "Công ty mong muốn liên kết với nông dân trồng tỏi sạch để đảm bảo cho ra sản phẩm chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường", ông Huy nhấn mạnh.

Chả cá Lý Sơn vươn xa

Lý Sơn lâu nay còn nổi tiếng với món chả cá được làm từ cá đờ cù. Toàn huyện hiện có khoảng 60 cơ sở chế biến chả cá. Hầu hết các cơ sở chế biến chả cá chỉ tập trung sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng, chưa chú ý đăng ký nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. Trong khi đó, những sản phẩm đưa vào siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi đều đòi hỏi phải có xuất xứ hàng hóa, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhận thấy bất cập này, năm 2023, cùng với đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại, cơ sở chế biến chả cá Hải Hà, ở thôn Đông An Vĩnh (Lý Sơn), đã thực hiện đăng ký các thủ tục cho sản

phẩm để nâng cao giá trị, đồng thời giúp sản phẩm đảm bảo điều kiện vào siêu thị, nhà hàng...

Theo chủ cơ sở chả cá Hải Hà Lê Thị Thu Hà, chả cá của cơ sở đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nhờ đó, sản phẩm đã được đưa vào tiêu thụ tại 12 siêu thị lớn ở TP.Đà Nẵng, TP.Huế (Thừa Thiên Huế), TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), mỗi tháng bình quân khoảng 1 tấn chả. Bên cạnh đó, cơ sở chả cá Hải Hà còn nhận được các đơn hàng với số lượng lớn của các khách hàng ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Thời điểm đơn hàng nhiều, cơ sở phải thuê 20 nhân công tập trung sản xuất mới kịp giao hàng, còn ngày bình thường thì có khoảng 5 lao động làm việc. Hiện cơ sở cũng đã mở một kho phân phối ở TP.Hồ Chí Minh để sản hàng nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

Công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

Xây dựng từ nguồn vốn chính sách

Nhiều người dân ở các vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMNT), phục vụ đời sống, sinh hoạt.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) Đinh Thị Nô cho biết, vào mùa nắng nóng, trên địa bàn xã có nhiều vùng bị khô hạn, người dân thiếu nước uống, sinh hoạt, nhất là ở thôn 1 và thôn 2. Từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, xã đã giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho các hộ có nhu cầu vay đóng giếng và làm công trình vệ sinh, phục vụ đời sống.

Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tư Nghĩa Trần Thị Hồng Oanh, đến ngày 31/8/2024, tổng dư nợ cho vay xây dựng công trình cấp NS&VSMNT đạt gần 99 tỷ đồng, với trên 4.500 hộ vay. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh cũng đã cho vay xây dựng công trình cấp



Người dân xã Ba Động (Ba Tơ) vay vốn để đầu tư công trình nước sinh hoạt.

ANH: TRAN

NS&VSMNT đạt hơn 76,3 tỷ đồng, với 842 hộ còn dư nợ. Trong đó, xã Tịnh Hà vay hơn 11,5 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này đã giúp cho người dân ở các vùng nông thôn xây dựng các công trình cấp NS&VSMNT, góp phần

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng nông thôn mới.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Trần Duy Cường thông tin, thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 10/7/2024

của Thủ tướng Chính phủ về tin dụng thực hiện cấp NS&VSMNT, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố, nhất là triển khai đến các tổ chức hội, đoàn thể địa phương. Qua đó, triển khai đến các tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền đến đối tượng thụ hưởng. Các phòng giao dịch ngân hàng CSXH phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu của người dân và xây dựng kế hoạch tin dụng, đề nghị cấp trên bổ sung vốn cho vay. Với chương trình này, Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay với mức vay tối đa một công trình là 10 triệu đồng (mỗi hộ vay tối đa 20 triệu đồng/2 công trình); lãi suất vay 9%/năm, thời gian vay tối đa 5 năm.

Trong 8 tháng năm 2024, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân 162 tỷ đồng cho 8.100 hộ vay, đầu tư xây dựng trên 16 nghìn công trình NS&VSMNT. Qua đó, đưa dư nợ chương trình đến ngày 31/8/2024 đạt 708 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

TRƯỜNG AN

Dấu ấn thanh niên

Hướng đến Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các cấp bộ đoàn, hội LHTN Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng mang ý nghĩa thiết thực tại các địa phương.

Những công trình ý nghĩa

Trước đây, vào ban đêm, con đường bê tông nông thôn ở thôn 3, xã Long Hiệp (Mình Long) không có điện, khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng khi qua lại tuyến đường này. Không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra do tầm nhìn hạn chế. Vừa qua, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Huyện đoàn Minh Long triển khai xây dựng công trình tuyến đường điện năng lượng mặt trời, với chiều dài gần 2km, gồm 40 trụ điện. “Công trình thanh niên này rất thiết thực với địa phương. Nhờ có điện chiếu sáng vào ban đêm, việc đi lại của người dân trong thôn được an toàn hơn”, ông Đinh Văn Hều, ở thôn 3, xã Long Hiệp, bày tỏ.

Không giấu được niềm vui khi nhìn ngôi nhà mới vừa hoàn thành, ông Tạ Bằng, ở thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh), xúc động chia sẻ, tôi là thương binh hạng 3/4, do mất sức lao động lại hay đau ốm, đời sống gia đình rất khó khăn. Nhờ các đơn vị quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với vốn tích góp của gia đình và người thân, mới có được ngôi nhà tương tác, khang trang này. Gia đình tôi



Học sinh Trường THCS Bình Minh đọc sách tại công trình “Thư viện xanh - Không gian đọc sách cho thanh thiếu nhi”, do Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Sơn thực hiện.

không còn nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão đến.

Ngôi nhà của ông Bằng là công trình chào mừng đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiều công trình, phần việc đã được hội

LHTN Việt Nam các cấp triển khai thực hiện hoàn thành.

Điển hình như công trình thanh niên “Thư viện xanh - Không gian đọc sách cho thanh thiếu nhi” của Trường THCS Bình Minh (Bình Sơn), với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng; xây dựng một ngôi nhà đại đoàn kết tại xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), trị giá 40 triệu đồng; thực hiện các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; công trình nước sạch cộng đồng tại xã Trà Lâm và xã Sơn Trà (Trà Bồng), với kinh phí 180 triệu đồng, giúp đồng bào Cor được sử dụng nước

sạch trong sinh hoạt...

Năm 2024, nhằm chào mừng đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đăng ký 26 công trình thanh niên “tuyển đường không dùng tiền mặt” và công trình “khu dân cư phân loại rác thải nhựa và ứng dụng công nghệ sinh (IMO) trong xử lý rác thải sinh hoạt” tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó, 13 huyện, thị, thành đoàn đã triển khai hơn 16 công trình thanh niên, với tổng trị giá 615 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn, hội LHTN Việt Nam trong tỉnh cũng đã thực hiện

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến diễn ra vào ngày 4/10, tại điểm du lịch Cocoland River Beach Resort & Spa, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa), với 250 đại biểu chính thức tham dự.

65 công trình chào mừng đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp lồng ghép thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2024. Trong đó, có 3 công trình cấp tỉnh, 19 công trình cấp huyện, 43 công trình cấp cơ sở, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,3 tỷ đồng...

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hồ Thị Thu Thanh, các công trình, phần việc chào mừng đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp được triển khai sáng tạo, hiệu quả trong các đợt tình nguyện cao điểm, như: “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”... Nhiều công trình thanh niên chào mừng đại hội đã nhận được sự đồng lòng, chung tay góp sức của hội viên, thanh niên; đồng thời, được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành. Việc thực hiện các công trình, phần việc không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI:

Phát động thi đua chào mừng nhiều sự kiện trọng đại

Sáng 25/9, Thành ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua chào mừng 50 năm Giải phóng tỉnh, 20 năm Ngày thành lập TP.Quảng Ngãi; đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh chủ trì hội nghị.

Phong trào thi đua cao điểm có chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Quảng Ngãi quyết tâm chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp

tục đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhằm tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I”. Thời gian phát động thi đua được chia làm 2 giai đoạn: Từ nay đến hết tháng 8/2025 và từ tháng 9/2025 - 7/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đề nghị, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đề ra. Cần đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, tạo động lực để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Quảng Ngãi.

“Để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm này, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi tập thể, cá nhân cần xác định rõ quyết tâm rằng, đã cam kết là thực hiện, đã nói là làm; phải chủ động thực hiện các phần việc đề ra với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Đảng bộ thành phố.

Tại hội nghị, đại diện các cấp bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP.Quảng Ngãi đã ký kết giao ước thi đua và cam kết thực hiện thắng lợi các phần việc đã đăng ký.

T.PHƯƠNG - Ý THU

BÍ THƯ HUYỆN ỦY TƯ NGHĨA:

Đối thoại với cán bộ thôn, tổ dân phố

Sáng 25/9, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Quang Tòa đã có buổi đối thoại trực tiếp với gần 220 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung như: Từ khi thực hiện Đề án “Dân tin - Đảng cử” và nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, thì khối lượng công việc quá nhiều. Công tác phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố gặp nhiều khó khăn, rất cần các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét có cơ chế, chính sách để khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn nêu kiến nghị liên quan đến đầu

tư xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp, hư hỏng...

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã giải trình, trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị của bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố.

Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Quang Tòa mong muốn, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

HIẾN THU

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Nhiều kịch bản ứng phó với thiên tai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho Nhà nước và nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

Rạng sáng 18/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kèm gió lốc đã làm 3 ngôi nhà của người dân ở xóm Hải Thạnh, thôn Thanh Thủy và xóm 8, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị tốc mái, hư hỏng. Ngay trong chiều 18/9, Ban CHQS xã Bình Hải đã cử hơn 10 cán bộ, dân quân phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải đến giúp các hộ dân sửa chữa lại nhà và thu dọn cây cối ngã đổ. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Hải Võ Duy Tiến cho biết, việc bố trí lực lượng kịp thời đã giúp các hộ dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà ở. Những sự cố như thế này cũng đã được dự báo trong kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 của đơn vị. Trong đó, đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng, cùng các phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhằm kịp thời giúp đỡ người dân khi có thiên tai. Đến thời điểm hiện tại, Bộ



Lực lượng vũ trang TP. Quảng Ngãi diễn tập giúp dân chằng chống nhà cửa khi có bão đổ bộ vào xã Nghĩa An.

CHQS tỉnh đã hoàn chỉnh kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024. Theo đó, về lực lượng sẽ đảm bảo huy động bộ đội thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ; bố trí 143 phương tiện các loại như ô tô, xe đặc chủng, tàu, thuyền, ghe máy. Đồng thời, phân công các đơn vị phụ trách các địa bàn có thể để khi có tình huống xảy ra thì nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh cũng đã hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân

khu 5, gồm: Sư đoàn 10 và Lữ đoàn Công binh 7 (Quản đoàn 3); Sư đoàn BB307, Sư đoàn BB315, Lữ đoàn Công binh 270 (Quản khu 5); Vùng 3 Hải quân; Vùng 2 Cảnh sát biển và ĐBBP tỉnh để thực hiện hiệu quả các phương án ứng phó với thiên tai. Cùng với công tác đảm bảo lực lượng, phương tiện... theo phương châm "4 tại chỗ", các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh còn khảo sát, lên danh sách cụ thể hàng trăm

khu vực trọng điểm có nguy cơ cao để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo từng loại hình thiên tai. Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 18 nghìn hộ dân, với gần 66 nghìn nhân khẩu trong các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng các kịch bản xử trí với từng loại hình thiên tai theo thực tế. Cụ thể, khi có bão trên Biển Đông, thì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực

24/24 giờ, theo dõi nắm tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí. Khi bão đổ bộ vào đất liền, kết hợp mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số địa bàn của tỉnh, thì các cơ quan, đơn vị dừng các cuộc họp không liên quan, tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí tình huống; phối hợp với địa phương giúp nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản, chằng chống nhà cửa...

Đại tá Nguyễn Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, ứng phó với thiên tai, Bộ CHQS tỉnh quán triệt cho toàn lực lượng tư tưởng "phòng là chính", tích cực chủ động, ứng cứu nhanh, có hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã bố trí 4 địa điểm chỉ huy công tác PCTT&TKCN khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh gồm: Sở chỉ huy thường xuyên tại trụ sở Bộ CHQS tỉnh; Sở chỉ huy bố trí số 1 tại Cơ quan Ban CHQS huyện Bình Sơn; Sở chỉ huy bố trí số 2 tại Cơ quan Ban CHQS TX. Đức Phổ; Sở chỉ huy bố trí số 3 tại Cơ quan Ban CHQS huyện Sơn Tây. Đặc biệt là, vận dụng phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, ứng cứu kịp thời, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của nhân dân.

Bài, ảnh: X. THIÊN

Bảo vệ an toàn công trình khi xảy ra mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề diều tại các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

Dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành), có quy mô 3.400m và các công trình trên tuyến. Thời gian thực hiện từ tháng 3/2023 đến ngày 31/12/2026. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 202 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công trình đã thi công đạt điểm dừng kỹ thuật, hoàn thành 124 nhịp, với chiều dài gần 1.500/3.400m, giá trị thực hiện đạt gần 32% tổng giá trị hợp đồng, đảm bảo tiến độ so với kế hoạch. Đối với công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cây Bứa, đoạn qua thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa), có chiều dài 950m, tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. Công trình đã được triển khai thực hiện từ tháng 11/2023 nhưng đến nay, giá trị thực hiện chỉ đạt trên 26%.

Sở NN&PTNT đề nghị 2 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa chỉ đạo nhà thầu, các phòng chuyên môn khẩn



Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành), đã đạt điểm dừng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 2024.

trường lập, thẩm định và chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế đang thi công tại hiện trường công trình. Đồng thời, khẩn trương thu dọn các vật cản lòng sông Phước Giang, Cây Bứa trong phạm vi xây dựng trước ngày 30/9/2024, đảm bảo an toàn công trình cũng như khả năng tiêu thoát lũ. Bên cạnh đó, nhà thầu rà soát và điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đặc

điểm dòng chảy sông Phước Giang, Cây Bứa cũng như điều kiện thực tế, tình hình thời tiết, nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình. Riêng Kè chống sạt lở bờ sông Cây Bứa, vì công trình chưa đạt điểm dừng kỹ thuật nên nhà thầu tập trung phương tiện, thiết bị, nhân lực khẩn trương thi công hoàn thành toàn bộ phần đá học bê chần kè, đảm bảo an toàn công trình khi xảy ra mưa lũ.

Tin, ảnh: MỸ HOA

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL, Hội LHPN tỉnh tập trung, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện khẩn trương khắc phục những khó khăn, tồn tại và hạn chế theo kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của dự án phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và mang tính khả thi khi tổ chức thực hiện...

UBND các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ và Minh Long tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện chương trình thời gian qua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình...

Ban Dân tộc tỉnh theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn chương trình...

HOÀNG ANH

Thu quỹ phòng, chống thiên tai: Còn nhiều khó khăn

Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) được thành lập và quản lý theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải nộp quỹ theo quy định.

Hỗ trợ phòng, chống thiên tai

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh Võ Đoàn cho biết, thời gian qua, quỹ PCTT các cấp được sử dụng hiệu quả, kịp thời trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là với các tình huống khẩn cấp. Từ năm 2020 đến nay, Quỹ PCTT tỉnh đã chi trên 14,7 tỷ đồng để triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ phòng ngừa, khắc phục và ứng phó với thiên tai; trong đó có việc đầu tư tu sửa, khắc phục và xây dựng các công trình PCTT...

Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTT tỉnh, huyện Bình Sơn đã mua sắm các loại trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCTT, cứu hộ, cứu nạn để phân bổ cho các địa phương có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiến cho biết, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, thì nguồn quỹ PCTT các cấp đã "tiếp sức" để một số địa phương trên địa bàn huyện có điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, diễn tập công tác ứng phó với thiên tai.

Trước mùa mưa năm nay, các xã Hành Minh, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Minh, Hành Thiện và Hành Thịnh được huyện Nghĩa Hành phân bổ kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTT tỉnh để mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị thiết yếu (ghe, xuồng, máy phát điện, áo phao, phao cứu sinh, loa cầm tay...) phục vụ công tác PCTT. Theo



Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) có điều kiện bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2024.

ANH: M.HOÀ

Chủ tịch UBND xã Hành Dũng Trần Văn Thiện, trên địa bàn xã có nhiều khu dân cư thấp trũng, thường bị ngập sâu và kéo dài nên công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn. Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTT tỉnh, xã có điều kiện sửa chữa ghe và máy điện các loại, mua sắm thêm phao cứu sinh và áo phao để trang bị cho các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT và Tim kiếm cứu nạn, lực lượng xung kích PCTT của xã.

Chưa được như kỳ vọng

Hiện nay, phương thức thu quỹ PCTT chủ yếu là vận động, thuyết phục. Vì vậy, nhiều năm nay, kết quả thu quỹ PCTT đạt thấp, nhất là ở khối DN. Kế hoạch năm 2024, Quỹ PCTT tỉnh thu trên 20 tỷ đồng (khối DN gần 17 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến hết ngày 31/8, Quỹ PCTT tỉnh mới thu gần 2,7 tỷ đồng; trong đó, khối DN mới thu được 960 triệu đồng.

Để đảm bảo tiến độ và kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2024, Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh phối hợp với chính

quyền các địa phương tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các DN chấp hành việc nộp Quỹ PCTT, chậm nhất đến hết ngày 30/11/2024. Ông Võ Đoàn cho biết, cùng với tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận của DN và người dân tham gia đóng quỹ, Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh tập trung kiểm tra, giám sát cũng như hỗ trợ các tổ chức, DN tháo gỡ khó khăn, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc thu, nộp quỹ PCTT. Đồng thời, tham mưu ngành chức năng đầu tư xây dựng phần mềm quản lý quỹ PCTT để vừa minh bạch, công khai việc thu, chi quỹ, vừa giúp các địa phương, đơn vị, DN, người dân chủ động tra cứu thông tin, quy định liên quan đến việc thu, nộp quỹ.

Thời gian đến, Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh sẽ tham mưu tỉnh xử phạt nghiêm những tổ chức, DN không chấp hành việc nộp Quỹ PCTT; đồng thời, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức, DN nợ Quỹ PCTT với số tiền lớn, kéo dài.

MỸ HOA

Bếp ăn Trường Mầm non Họa Mi xuống cấp

Được đầu tư và đưa vào sử dụng cách đây 19 năm, bếp ăn của Trường Mầm non Họa Mi, ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà), hiện đã xuống cấp, không còn đảm bảo công năng sử dụng.

Là nơi chế biến thức ăn cho 270 trẻ, nhưng bếp ăn của Trường Mầm non Họa Mi chỉ có diện tích khoảng 40m², chưa đảm bảo quy định. Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3907:2011 về trường mầm non - yêu cầu thiết kế, thì nhà bếp phải đảm bảo tiêu chuẩn 0,3m²/trẻ đến 0,35m²/trẻ.

Vì bếp ăn không đảm bảo diện tích nên nhà trường chỉ có thể bố trí khu nấu ăn và khu chia thức ăn. Trong khi đó, theo quy định, bếp ăn trường mầm non phải có đầy đủ khu giao nhận thực phẩm, khu sơ chế, khu chế biến thực phẩm, khu nấu ăn, khu chia thức ăn và nhà kho. Đồng thời, nhà kho phải đảm bảo yêu cầu diện tích kho lương thực từ 12 - 15m², kho thực phẩm từ 10 - 12m² và phân chia khu vực cho từng loại thực phẩm.

Không chỉ diện tích sử dụng nhỏ, bếp ăn của Trường Mầm non Họa Mi còn rơi vào tình trạng xuống cấp từ nhiều năm nay. Được đầu tư và đưa vào sử dụng từ cách đây 19 năm, đến nay các



Bếp ăn không đủ diện tích nên Trường Mầm non Họa Mi, ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà), phải bố trí khu vực sơ chế ở sân phía sau của trường.

vách tường trong khu vực chế biến thức ăn đã bong tróc, ẩm mốc nhiều vị trí.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi Nguyễn Thị Thu Thủy, từ nhiều năm nay, tình trạng cơ sở vật chất của bếp ăn xuống cấp và không đủ công năng sử dụng, ảnh hưởng đến việc đảm bảo quy trình nấu ăn của nhà trường. Bếp ăn không có phòng thay đồ cho cấp dưỡng, không có nhà vệ sinh, không có nhà kho. Không còn diện tích để bố trí khu vực sơ chế, nhà trường phải bố trí

khu sơ chế ở bên ngoài bếp ăn. Không có nhà kho nên các cấp dưỡng của trường phải đi chợ hàng ngày để mua lương thực và các loại thực phẩm khô. Đến mùa mưa, các vách tường bị thấm nước, gây ẩm mốc. Vì vậy, dù nhà trường luôn nỗ lực để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng với điều kiện cơ sở vật chất như thế này, nhà trường không thể tổ chức bếp ăn theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Bài, ảnh: Ý THU

Văn bản mới:

Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngày 17/9/2024

Nghị định 116/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2020 đã được Chính phủ ban hành ngày 17/9/2024. Trong đó, Nghị định 116/2024/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3, Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về các điều kiện, tiêu chuẩn công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch gồm có:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liên kế trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Bên cạnh đó, không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ (không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học) và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi; trường hợp công chức trước khi được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, làm việc ở vị trí có yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp (nếu thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan có thẩm quyền tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì được tính là tương đương với ngạch công chức hiện giữ.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm giữ ngạch dưới liên kế với ngạch dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. **H.S (tổng hợp)**

Tư vấn bảo hiểm:

Bà Lê Thị M, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) hỏi: Tôi sinh ngày 16/8/1969, chống tôi là cán bộ hưu trí từ năm 1995, mất ngày 26/8/2024. Tôi không được hưởng chế độ gì của Nhà nước, thu nhập hằng tháng chỉ phụ thuộc vào chu cấp của con. Xin hỏi, tôi đã đủ tuổi để được hưởng tuất hằng tháng của chồng tôi không?

Trả lời:

Đối với trường hợp của bà, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 67 Luật BHXH hiện hành quy định trường hợp thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là vợ từ đủ 55 tuổi trở lên.

Theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Thời điểm xem xét tuổi đối với thân nhân của người lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 67 của Luật BHXH là kết thúc ngày cuối cùng của tháng người lao động chết.

Như vậy, bà sinh ngày 16/8/1969, chống mất ngày 26/8/2024, bà không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở (thấp hơn 2,34 triệu đồng), thì bà được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng vì đã đủ 55 tuổi.

THU HẰNG

Tăng tỷ lệ nông dân tham gia bảo hiểm xã hội

Năm 2024 là năm đầu tiên Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cho hội nông dân cấp huyện phát triển hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện. Đây là chủ trương để các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, góp phần giúp nông dân có cuộc sống ổn định hơn khi về già.

Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cho hội nông dân cấp huyện vận động ít nhất 0,3% hội viên nông dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện trong năm nay. Chỉ tiêu này được Hội Nông dân tỉnh căn cứ vào thực tế công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh. Bám sát chỉ tiêu được giao, hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo để mở rộng phạm vi bao phủ BHXH tự nguyện trong hội viên nông dân.

Để hội viên nông dân hiểu hơn về những lợi ích mang lại của BHXH, Hội Nông dân huyện Nghĩa Hành đã phối hợp với BHXH tỉnh, BHXH huyện Nghĩa Hành tổ chức 12 hội thảo chuyên đề tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn. Cùng với đó, để khuyến khích hội viên nông dân tham gia, Hội Nông dân huyện Nghĩa

Hành vận động kinh phí, tặng tháng đóng BHXH tự nguyện đầu tiên cho 158 hội viên nông dân tham gia hội thảo. Từ cách làm linh hoạt, sáng tạo ấy, chỉ trong 3 tháng (từ tháng 6 - 8/2024), Hội Nông dân huyện Nghĩa Hành đã vận động hơn 1.000 hội viên nông dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số hội viên nông dân địa phương tham gia BHXH lên 1.413 hội viên.

Tại huyện Mộ Đức, kể từ khi Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu, các cấp hội nông dân trên địa bàn cũng đã bám sát tình hình thực tế, tăng cường "đi tận ngõ, gõ tận nhà", tuyên truyền về lợi ích của BHXH tự nguyện đến hội viên. Đến nay, toàn huyện có gần 450 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện (đạt tỷ lệ 2,3%).

Từ những kết quả bước đầu, có thể khẳng định, việc Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho hội nông dân cấp huyện và xem đây là một trong những căn cứ xếp loại thi đua năm 2024 là giải pháp hiệu quả để phát triển, nâng cao tỷ lệ hội viên nông dân tham gia BHXH.

Từ tiền đề trên, hội nông dân

các cấp trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền và có những cách làm mới, sáng tạo hơn nữa, nhằm tăng tỷ lệ hội viên nông dân nói riêng và nông dân nói chung tham gia BHXH tự nguyện. Bởi hiện tại, dù tỷ lệ nông dân tham gia BHXH tự nguyện có chuyển biến, nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Toàn tỉnh chỉ có khoảng 1,33% hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện.

"Khoảng trống" về BHXH tự nguyện trong nông dân vẫn còn rất lớn. Trong khi đó, tỷ lệ nông dân tham gia các tổ chức kinh tế, có ký kết hợp đồng lao động và được tham gia BHXH bắt buộc cũng không đáng kể. Vì vậy, việc nâng cao tỷ lệ hội viên nông dân, nông dân tham gia BHXH tự nguyện cần được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt hơn nữa với mục tiêu, giải pháp và cách thức thực hiện cụ thể, phù hợp với lực lượng lao động đặc thù này. Có như thế mới giúp nông dân có lương hưu khi hết tuổi lao động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu BHXH toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội. □

Trong nước - Thế giới:

Thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến gần mốc 90 tỷ USD

Thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Số liệu thống kê của Bộ Công thương cho thấy, trong 8 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt khoảng 77,9 tỷ USD, chiếm 29,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

"Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch trong 8

tháng vừa qua," đại diện Bộ Công thương thông tin; đồng thời cho biết thêm, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 9,78 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, trong 8 tháng năm 2024, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt gần 87,7 tỷ USD, tăng trưởng mạnh cả ở chiều xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.

Theo vietnamplus.vn

Hong Kong vượt Singapore trở thành trung tâm tài chính hàng đầu Châu Á

Theo báo cáo "Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu" nửa năm do Tập đoàn Z/Yen của Anh và Viện Nghiên cứu phát triển tổng hợp Trung Quốc tại Tham Quyền biên soạn được công bố vào ngày 24/9, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã soán ngôi của Singapore, trở thành trung tâm tài chính hàng đầu Châu Á lần đầu tiên sau 2 năm.

Trên toàn cầu, Hong Kong xếp thứ 3 sau New

York và London, Singapore và San Francisco đứng thứ 5. Hong Kong đã mất vị trí hàng đầu Châu Á vào tay Singapore trong bảng xếp hạng tháng 9/2022, sau khi áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 vào tháng 4 cùng năm.

Trong bảng xếp hạng tổng thể, Hong Kong đứng thứ 3 trên thế giới, tăng một bậc trong tháng 3 và đứng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo vietnamplus.vn

Thông báo

Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2024 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

UBND huyện Nghĩa Hành thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2024 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

- Tuyển dụng 19 giáo viên, trong đó:
 - Giáo viên tiểu học hạng III: 13 chỉ tiêu.
 - Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 06 chỉ tiêu.

II. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/9/2024 đến hết ngày 17/10/2024 (trong giờ hành chính; trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hành, số 497 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện Nghĩa Hành tại địa chỉ <https://nghiahanh.quangngai.gov.vn/> mục THÔNG TIN TUYỂN DỤNG hoặc liên hệ Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hành qua số điện thoại 0255.3861245.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Xe ô tô chuyên dùng chở tiền, biển kiểm soát 76B-0963; hiệu: Mitsubishi Pajero GL; năm, nước sản xuất: 2008, Nhật Bản; tải trọng: Số chỗ ngồi: 05, hàng hóa: 300kg; nhiên liệu: Xăng.

Giá khởi điểm: 66.000.000 đồng. **Tiền đặt trước:** 13.200.000 đồng.

Đăng ký: Đến 17 giờ 00 phút, ngày 7/10/2024; **đấu giá:** Ngày 10/10/2024 tại trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trung tâm; điện thoại: 0255.3837266.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi, 226 Nguyễn Du, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Tàu cá QNg-97346-TS; dung tích: 39,30 TĐK; năm và nơi đóng: 1995, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi; dài: 18,40m; rộng: 4,90m; cao mạn: 1,90m; vật liệu: Gỗ; công suất: 410CV; kiểu máy: Hino.

Nơi để tài sản: Bãi neo đậu tàu cá, thôn Phố Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 100.651.687 đồng; **tiền đặt trước:** 20.000.000 đồng.

Đăng ký: Đến 16 giờ 45 phút, ngày 15/10/2024; **đấu giá:** Ngày 18/10/2024 tại trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trung tâm; điện thoại: 0255.3837266.

Vietcombank
CHI NHÁNH DUNG QUẤT
Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3632333; 0255.3632212
Đơn vị tài trợ kinh phí mua bảo hiểm hàng đến 80 hội viên Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

BIDV
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: Số 56 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3714868. Fax: 0255.3822061
Tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

BIDV
CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
Địa chỉ: Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3515889. Fax: 0255.3610632
Tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

VietnBank
Nâng giờ từ cuộc sống
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 97 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3822599 - www.vietnbank.vn
Tài trợ kinh phí mua bảo kính tặng Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", các cấp hội cựu chiến binh (CCB) ở huyện Bình Sơn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống cho hội viên. Mỗi công trình, phần việc được thực hiện đã giúp CCB ngày càng thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Nhờ sự hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà của Hội CCB huyện Bình Sơn, vợ chồng bà Võ Thị Hôn (69 tuổi), ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, đã không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về. Bà Hôn cho biết, ngôi nhà của vợ chồng tôi vừa xây rộng hơn 40m², với kinh phí gần 80 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, còn cán bộ, hội viên CCB xã Bình Minh giúp gần 20 ngày công tháo dỡ, dọn dẹp nhà cũ.

"Tôi là thương binh hạng 4/4. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, vào mùa mưa thì dột ướt khắp nơi. Vợ chồng tôi thường xuyên đau ốm, lại lớn tuổi nên không có tiền để xây nhà mới. Nhờ sự hỗ trợ của Hội CCB

Nghĩa tình đồng đội



Bà Võ Thị Hôn, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh (Bình Sơn), chia sẻ niềm vui với cán bộ Hội Cựu chiến binh xã trong ngôi nhà vừa được xây dựng.

huyện, xã và tình cảm của các đồng chí, đồng đội, mà vợ chồng tôi xây được ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi, ấm áp nghĩa tình", bà Hôn nói.

Trong 5 năm qua (2019 - 2024), các cấp hội CCB trong huyện đã tích cực vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng 22 ngôi nhà, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng, các chi, hội CCB còn vận động cán bộ, hội viên giúp ngày công để giảm bớt chi phí. Những ngôi nhà "Nghĩa tình

đồng đội" được xây mới không chỉ giúp CCB có hoàn cảnh khó khăn an cư, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội của những người lính Cụ Hồ.

Cùng nhau phát triển kinh tế

Dù trong hoàn cảnh nào, các CCB ở huyện Bình Sơn vẫn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như việc thực hiện phong trào

"Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Chủ tịch Hội CCB huyện Bình Sơn Võ Ngọc Cường cho biết, xác định công tác giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là nhiệm vụ quan trọng và là tiêu chí xây dựng hội vững mạnh toàn diện, nên những năm qua, các cấp hội CCB trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để thực hiện tốt phong trào này. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã đẩy nhanh tiến độ

giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp được 29 hội viên thoát nghèo. Hiện nay, hội viên CCB nghèo trên toàn huyện chỉ còn 11 hộ và cận nghèo là 43 hộ.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hội CCB các cấp trên địa bàn huyện Bình Sơn luôn thực hiện tốt công tác ủy thác nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, với 69 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp hơn 1.300 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Đồng thời, xây dựng nguồn quỹ hội các cấp gần 2,3 tỷ đồng cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn mượn, vay với lãi suất ưu đãi, góp phần giải quyết kịp thời khó khăn, hỗ trợ hội viên đầu tư, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các cấp hội CCB đã phối hợp với các ngành chức năng cử hơn 1.700 hội viên tham gia 76 lớp tập huấn về vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, ngư nghiệp để sản xuất đạt hiệu quả cao. Hội cũng tích cực động viên, khuyến khích và tuyên truyền những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi để hội viên CCB học hỏi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, trên địa bàn huyện Bình Sơn xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi, tiêu biểu, trong đó có 5 doanh nghiệp, 8 trang trại, 12 gia trại, 81 hộ kinh doanh do CCB làm chủ.

Bài, ảnh: **KHAI NAM**

Hiệu quả từ mô hình "Họ tộc 4 không"

Từ kết quả của mô hình "Họ tộc 3 không", huyện Bình Sơn đã tiếp tục thực hiện, nâng cấp lên "Họ tộc 4 không". Mô hình không chỉ giữ gìn nét đẹp, truyền thống đoàn kết, gần gũi của dòng họ, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào tại địa phương

Hơn 2 năm qua, chồng của bà Đỗ Thị Đạo, ở thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, bị tai biến nằm một chỗ. Một mình bà Đạo phải lo toan việc nhà, chăm sóc chồng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh của bà Đạo, người thân trong họ tộc Đỗ luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ vợ chồng bà. "Bà con, anh em trong dòng họ luôn để tâm thăm nom, hỗ trợ vợ chồng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần, nhờ vậy mà tôi chăm sóc chồng được chu đáo hơn. Trước đây, các cô chú, anh chị trong dòng họ cũng đã đóng hàng, luôn động viên vợ chồng tôi nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ vậy, 2 người con của tôi luôn nỗ lực trong



Các thành viên trong họ tộc thường xuyên động viên, giúp đỡ gia đình bà Đỗ Thị Đạo, ở thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn).

học tập, đến nay đều đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định", bà Đạo bộc bạch.

Không chỉ hỗ trợ gia đình bà Đạo, mà nhiều năm qua, các gia đình trong họ tộc Đỗ đều đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thành lập quỹ khuyến học để động viên con cháu phấn đấu trong học tập. Ông Đỗ Lộc - Trưởng tộc họ Đỗ cho biết, họ tộc Đỗ ở xã Bình Dương có 21 hộ. Từ lâu, dòng họ đã có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc

sống. Từ khi đăng ký thực hiện mô hình "Họ tộc 3 không" rồi "Họ tộc 4 không", tôi luôn nhắc nhở các gia đình, con cháu trong dòng họ tiếp tục giữ gìn nét đẹp truyền thống của họ tộc và thực hiện tốt "4 không". Nhờ đó, trong dòng họ không có ai thuộc diện hộ nghèo, con cháu được ăn học đàng hoàng, không vi phạm pháp luật và có ý thức tổ chức tang lễ và bảo hiếu nhanh gọn, văn minh. Đặc biệt, hằng năm, trong dịp giỗ ở nhà thờ, họ tộc

Tiêu chí của "Họ tộc 4 không" là: Không có hộ nghèo vì lý do chủ quan; không có con cháu vi phạm pháp luật; không có con cháu trong độ tuổi bỏ học giữa chừng gắn với xây dựng chi hội khuyến học trong họ tộc; không lãng phí trong tang lễ và bảo hiếu.

tổ chức trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, có thành tích tiêu biểu trong học tập, với mức trao thưởng mỗi năm dao động từ 6 - 10 triệu đồng.

Ngoài họ tộc Đỗ, ở xã Bình Dương còn có 5 họ tộc đã ra mắt, thực hiện mô hình "Họ tộc 4 không". Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Dương Nguyễn Văn Sương, từ năm 2020, xã đã triển khai "Họ tộc 4 không" và được nhiều họ tộc trong xã cam kết thực hiện. Đến nay, các họ tộc đều thực hiện nghiêm túc, không có con cháu, các gia đình trong họ tộc

vi phạm "4 không" và xây dựng được chi hội khuyến học, với nguồn quỹ trung bình của mỗi dòng họ từ 30 - 40 triệu đồng.

Toàn huyện Bình Sơn có gần 160 họ tộc đã đăng ký thực hiện "Họ tộc 4 không" và hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm qua (2019 - 2024), các họ tộc đã xây dựng và vận động quỹ khuyến học gần 4,5 tỷ đồng, góp phần lan tỏa phong trào khuyến học - khuyến tài, động viên con cháu thực hiện tốt các tiêu chí, quy ước của dòng họ. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Lý Minh Đức chia sẻ, mô hình "Họ tộc 4 không" hướng đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Qua đó, không chỉ tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết giữa các gia đình trong dòng họ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: **H.THU**